

Tuy nhiên trong phát triển kinh tế- xã hội vẫn còn những mặt tồn tại cần được khắc phục trong khai thác tiềm năng thế mạnh chưa đạt hiệu quả. Một số nhiệm vụ chủ yếu được cấp trên giao do chưa phối hợp đồng bộ nên tiến độ còn chậm.

II. Nhiệm vụ và giải pháp chính 06 tháng cuối năm

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2006, trong 06 tháng cuối năm các cơ quan, Ban, ngành và các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 04/01/2006 của HĐND huyện khoá IX, kỳ họp thứ 5 đã thông qua về các chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển kinh tế- xã hội đã giao đầu năm; tăng cường công tác chỉ đạo cơ sở, phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; đồng thời tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản, các giải pháp sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi và nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng nông sản theo hướng phát triển bền vững. Tăng cường công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng. Chủ động phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kịp thời, giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất. Hoàn thành nhiệm vụ trồng mới, rừng tập trung, cây công nghiệp, cây ăn quả theo kế hoạch. Tiếp tục vận động di dân vào khu tái định cư và chỉ đạo sản xuất, ổn định đời sống cho nhân dân khu tái định cư công trình Thủy lợi- Thủy điện Quảng Trị.

2. Đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình theo kế hoạch đúng thiết kế kỹ thuật, đưa vào sử dụng các công trình đã hoàn thành đảm bảo chất lượng. Hoàn thành việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng các công trình từ năm 2004 trở về trước và một số công trình 2005 đã đưa vào sử dụng.

3. Tăng cường các lực lượng, phối hợp đồng bộ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư XDCB và chi tiêu ngân sách. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết thu chi ngân sách năm 2006 của HĐND huyện. UBND huyện cân đối ngân sách để hoàn trả số tiền chênh lệch giá khi thu nghĩa vụ tài chính của nhân dân liên quan về thực hiện Luật Đất đai; bố trí kinh phí hỗ trợ xét xử lưu động của Tòa án nhân dân huyện và hoạt động của Hội thẩm nhân dân theo quy định pháp luật; hoàn thành việc chi trả truy lĩnh, chênh lệch hệ số lương mới.

4. Chuẩn bị cơ sở vật chất để khai giảng năm học mới 2006- 2007 cho các cấp học và ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường (05/9) đạt kết quả tốt. Đẩy mạnh công tác khuyến học, xã hội hoá giáo dục.

5. Phối hợp chặt chẽ giữa Phòng Y tế, Bệnh viện huyện và Trung tâm Y tế dự phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách xã hội giải quyết chế độ kịp thời cho các đối tượng chính sách. Tham gia xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, đẩy mạnh công tác xây dựng nhà ở hộ nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt đồng